

Số: 185 /BC-UBND

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 29/4/2020 về kết quả cuộc họp tháng 4 năm 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT VÀ TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19:

- Dịch bệnh Covid-19 do một chủng vi rút corona mới, có thể gây bệnh nặng, phát hiện những trường hợp mắc bệnh đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc vào giữa tháng 12/2019, được gọi là SARS-CoV-2. Bệnh có thể lây trực tiếp từ người sang người hoặc có thể lây do người lành tiếp xúc với các bề mặt có vi rút SARS-CoV-2, do người bệnh phát tán khi ho, hắt hơi, thở ra, rơi xuống các vật thể và các bề mặt xung quanh. Thời gian ủ bệnh của người nhiễm SARS-CoV-2 trung bình từ 3-7 ngày, tối đa là 14 ngày, có trường hợp cá biệt >14 ngày, thời gian này đa số không có triệu chứng trên người đã nhiễm vi rút, nên rất khó phát hiện, kiểm soát, tốc độ lây rất nhanh. Ngày 30/1/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo dịch Covid-19 ở tình trạng khẩn cấp, khi đó dịch bệnh bắt đầu lây lan trên thế giới. Ngày 28/2/2020, WHO đã nâng mức cảnh báo lây nhiễm toàn cầu đối với dịch Covid-19 lên mức "Rất cao". Ngày 11/3/2020, WHO chính thức tuyên bố dịch bệnh hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra là đại dịch toàn cầu.

- Tính đến ngày 08/6/2020 trên thế giới ghi nhận trên 7,1 triệu trường hợp mắc Covid-19 tại 214 quốc gia, vùng lãnh thổ; số mắc cao nhất tại Mỹ trên 1,8 triệu trường hợp; 11 quốc gia khác có số mắc trên 100.000 trường hợp; 41 quốc gia có số mắc trong khoảng 10.000 - 100.000 trường hợp; 61 quốc gia/vùng lãnh thổ có số mắc trong khoảng từ 1.000 - 10.000 trường hợp; 100 quốc gia/vùng lãnh thổ có dưới 1.000 trường hợp mắc; trong đó có trên 408.000 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu.

- Tại Việt Nam ghi nhận 332 trường hợp mắc Covid-19 tại 29 tỉnh, thành phố; có 316 trường hợp đã khỏi bệnh, 16 bệnh nhân còn lại đang được điều trị, đang diễn biến tốt, không có trường hợp tử vong.

- Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đến nay có 02 trường hợp từ Malaysia về

ngày 04/3/2020, xét nghiệm dương tính SARS-COV-2 ngày 16/3/2020 (BN61) và ngày 18/3/2020 (BN67).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH:

1. Quan điểm, chỉ đạo và tổ chức, triển khai:

1.1. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân: đã tổ chức quán triệt trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quan điểm “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với mục tiêu “Phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp Covid-19, khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch lan rộng, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong. Hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội”.

1.2. Thường trực Tỉnh ủy ban hành 03 Kế hoạch, 07 Thông báo và nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

1.3. Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Ban hành 08 Chỉ thị, 13 Kế hoạch, 12 Quyết định, 52 Thông báo và 185 công văn triển khai các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Y tế và các Bộ, Ngành Trung ương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể Ban Chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Ban (trong đó Phó Chủ tịch phụ trách văn xã là Phó trưởng ban thứ nhất), Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Hội, đoàn thể làm thành viên Ban chỉ đạo.

- Ban chỉ đạo tổ chức các cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tần suất 1 lần/tuần (khi chưa có trường hợp bệnh trong tỉnh), tần suất 3 lần/tuần và đột xuất (từ khi có trường hợp bệnh trong tỉnh), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh họp giao ban, báo cáo hàng ngày để thông tin về tình hình dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống kịp thời với diễn biến tình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Thành lập các đoàn, trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh.

(Các văn bản của Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo phụ lục đính kèm)

1.4. Các Sở, ngành, địa phương cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách để triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương.

1.5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các Sở, ngành, địa phương ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

các đơn vị trực thuộc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tổ chức kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

1.6. Sở Y tế (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh) thành lập Tổ Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng thời kích hoạt 09 Đội đáp ứng nhanh, thành lập 06 Đội điều trị lưu động, các Tổ công tác tại các khu cách ly y tế và thành lập đường dây nóng phục vụ công tác tiếp nhận thông tin và tư vấn cho người dân, triển khai các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật điều tra, giám sát, xử lý dịch bệnh và cách ly, điều trị, ngăn chặn lây lan kịp thời trong các tình huống. Tổ chức 03 lớp tập huấn cho 660 học viên là cán bộ y tế các tuyến tỉnh, huyện, xã về chẩn đoán, điều trị, xét nghiệm và giám sát, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Rà soát, chuẩn bị các nguồn lực để đảm bảo thực hiện các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật trong công tác giám sát, xử lý dịch và cách ly, điều trị cho bệnh nhân.

1.7. Công an tỉnh triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự; Các sở, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo cung cấp nguồn điện, thông tin liên lạc và lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ trong suốt quá trình phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch:

2.1. Công tác giám sát, phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập:

2.1.1. Quản lý người nhập cảnh

Để phát hiện và ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh, hoạt động này đã được triển khai sớm, từ khi dịch bệnh ở Vũ Hán của Trung Quốc có dấu hiệu lây nhiễm trong cộng đồng và một số nước Châu Á. Với sự phối hợp của các lực lượng Công an, Quân sự, Sở Văn hóa, Thể thao du lịch, các sở, ngành liên quan và các địa phương cùng với các đội đáp ứng nhanh y tế tổ chức rà soát danh sách tất cả các trường hợp nhập cảnh, quản lý, theo dõi sức khỏe đối với những người nhập cảnh đến/về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có bệnh dịch Covid-19.

Tổng số người nước ngoài gồm 526 người, được điều tra, giám sát dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm 19 người (còn theo dõi 14 ngày); kết quả 19 người âm tính sức khỏe bình thường. Hiện tại tất cả đã về nước.

Từ ngày 08/3/2020 đến nay, có 135 công dân Việt Nam nhập cảnh về địa phương được cách ly tại nhà, nơi lưu trú để theo dõi sức khỏe. Lấy mẫu xét nghiệm 69 người và kết quả xét nghiệm âm tính, đến nay không có trường hợp mới nhập cảnh trong vòng 14 ngày.

Để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các sở, ngành, địa phương phối hợp tổ chức quản lý, tiếp nhận, đưa đón, cách ly tại cơ sở lưu trú phòng, chống Covid-19 đối với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ và các chuyên gia, công nhân tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp theo hướng

dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia tại Công văn số 2408/CV-BCĐ ngày 30/4/2020. Đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có người nhập cảnh thuộc các trường hợp kể trên.

2.1.2. Quản lý, kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố có bệnh dịch

Công tác giám sát dịch tễ triển khai sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán để kiểm soát các trường hợp nguy cơ mắc bệnh đến về từ các tỉnh, thành phố có bệnh dịch Covid-19, đặc biệt giai đoạn cao điểm dịch bệnh có sự lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Thuận và thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, ...

Thực hiện quyết liệt trong các đợt cao điểm phòng, chống Covid-19 và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, UBND tỉnh thành lập 04 Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ đường bộ vào địa bàn tỉnh¹, 01 chốt tại Ga xe lửa Tháp Chàm và thành lập 01 Tổ liên ngành kiểm tra giám sát dịch; Các huyện, thành phố thành lập 409 Tổ Kiểm soát phòng chống dịch ở các thôn, khu phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động, tuyên truyền và theo dõi sức khỏe người dân.

Các chốt thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra phương tiện công cộng, hướng dẫn hành khách đeo khẩu trang, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm và đưa ngay vào các khu cách ly điều trị triệt để. Đồng thời thông tin về hệ thống giám sát cơ sở để quản lý, theo dõi và tiếp tục theo dõi sức khỏe, phát hiện, xử lý kịp thời dịch bệnh nếu có phát sinh. Đã kiểm tra 13.423 lượt xe, có 19.725 lượt khách được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt; Tổ kiểm tra liên ngành đã phối hợp Công ty cổ phần Đường sắt, các doanh nghiệp vận chuyển hành khách đường bộ kiểm soát 40 chuyến tàu, đo thân nhiệt và khai báo y tế đối với 618 hành khách đến/về Ninh Thuận và kiểm soát 403 xe, đo thân nhiệt và khai báo y tế đối với 5.581 hành khách đến/về Ninh Thuận.

Tổ giám sát phòng chống dịch cấp cơ sở được thành lập và hoạt động tại các thôn, khu phố từ ngày 01/4 đến ngày 06/5/2020, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo độ bao phủ trọng công tác kiểm soát, xác định người có nguy cơ mắc bệnh dịch Covid-19 để theo dõi sức khỏe, cách ly y tế đối với những người nhập cảnh, người từ vùng có dịch về địa phương theo quy định, kịp thời phát hiện ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Hoạt động của 409 Tổ giám sát cơ sở đã tiếp cận 19.725 người đến/về tại các địa phương, được xác minh yếu tố dịch tễ, hướng dẫn khai báo y tế NCOV và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Hoạt động giám sát phòng ngừa, ngăn chặn lây lan dịch bệnh được tăng cường kiểm soát, thông qua cơ sở y tế, kể cả các cơ sở y dược tư nhân và hệ

¹ Chốt kiểm soát Thuận Bắc (phía Bắc) tại Quốc lộ 1A khu vực giáp ranh tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa; Chốt kiểm soát Thuận Nam (phía Nam) tại Quốc lộ 1A khu vực giáp ranh tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận; Chốt kiểm soát Ninh Sơn tại Quốc lộ 27 khu vực giáp ranh tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng; Chốt kiểm soát Bác Ái tại Quốc lộ 27B khu vực giáp ranh tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa.

thông khai báo y tế NCOV. Người dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tự nguyện khai báo y tế, cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của bản thân và gia đình trên ứng dụng NCOVI; đến ngày 09/6/2020, toàn tỉnh đã có 615.028 người đã khai báo trên hệ thống quản lý thông tin Covid-19, là một trong những tỉnh trong nhóm đạt tỷ lệ cao nhất so với cả nước. Kết quả này đã giúp chính quyền các địa phương và cơ quan y tế xác định nhanh chóng về những trường hợp cách ly, trường hợp nghi lây nhiễm, đồng thời khuyến cáo, hướng dẫn người dân phòng tránh dịch hiệu quả.

2.1.3. Quản lý, kiểm soát nguy cơ xâm nhập từ tàu, thuyền trên biển

Công tác này được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các địa phương thực hiện. Ngày 16/5/2020 tàu đánh cá NT 90714TS có 10 thuyền viên cư trú tại xã Thanh Hải khi đang khai thác hải sản trên biển phát hiện, cứu vớt 01 người bị nạn trôi dạt trên biển (là người có quốc tịch Philippin, làm việc trên tàu nước ngoài đang có hành trình từ Thái Lan đi Hồng Kông), sau đó bàn giao lại cho tàu nước ngoài và tiếp tục ra khơi khai thác hải sản. Đến 11 giờ 45 ngày 20/5/2020 cập bờ tại cảng Mỹ Tân, xã Thanh Hải. đã được Đoàn giám sát, xử lý môi trường, cung cấp các vật tư phòng ngừa dịch bệnh, theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly y tế theo quy định. Trong thời gian cách ly 10/10 thuyền viên được xét nghiệm Covid-19 cả 2 lần đều có kết quả âm tính, sức khỏe bình thường, kết thúc cách ly sau khi đủ 14 ngày.

2.2. Xử lý ổ dịch:

Ngay sau khi phát hiện trường hợp bệnh xâm nhập (người đi từ Malaysia về) UBND tỉnh đã tổ chức họp, triển khai phương án và các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp ngay trong đêm 16/3/2020 khi phát sinh ca bệnh đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Kích hoạt Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam triển khai các biện pháp phòng chống dịch; Bệnh viện đa khoa tỉnh khởi động tua thường trực và triển khai quy trình điều trị theo quy định.

Lúc 02h30 ngày 17/3/2020 phun hóa chất khử khuẩn khu vực có trường hợp nhiễm, xử lý môi trường bằng Chloramin B tại nhà bệnh nhân và xung quanh các hộ dân bán kính 200m, Thánh đường 101, trạm Y tế xã Phước Nam, UBND xã Phước Nam và UBND huyện Thuận Nam, Khoa Nhiễm và khoa Khám bệnh, Khu cách ly và các lối đi trong Bệnh viện tỉnh.

Xác định lịch trình di chuyển và điều tra các trường hợp tiếp xúc, lập danh sách người tiếp xúc vòng 1 (F1), tiếp xúc vòng 2 (F2) với trường hợp nhiễm Covid-19; Chuyển người tiếp xúc vòng 1 đến khu cách ly tập trung Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Giáo dục quốc phòng- Trung đoàn 896 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và mở rộng điều tra để phát hiện những trường hợp (F1) có thể bị bỏ sót để đưa đi cách ly tập trung.

Thiết lập cách ly y tế khu vực dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian cách ly 28 ngày từ 20 giờ ngày 17/3/2020 với hơn 5.000 người dân địa phương BN61 và

BN67 cư trú. Qua quá trình theo dõi không có trường hợp phát sinh, sau khi kiểm tra các điều kiện, đã được dỡ bỏ cách ly từ 20 giờ 00 ngày 14/4/2020.

2.3. Công tác phòng ngừa giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh:

Các Sở, ngành, địa phương, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, vận tải, ... trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa cá nhân, vệ sinh môi trường, kiểm soát, phòng chống dịch tại nơi làm việc và nơi ở. Tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh ngưng hoạt động từ sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán, để phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đa số người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng lòng cùng các cấp, các ngành chung tay phòng chống dịch bệnh, thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày từ ngày 1/4/2020, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất bảo đảm khoản cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Các cơ quan, đơn vị đã bố trí 20% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc, phần còn lại làm việc tại nhà và ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức họp trực tuyến, đơn giản thủ tục hành chính. Riêng đối với các cơ quan Công an, Quân sự, Y tế và lực lượng Thanh tra chuyên ngành làm việc 100% số lượng cán bộ công chức.

Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các sơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ trên địa bàn tỉnh dừng, hủy các cuộc lễ, dừng triệt để các hoạt động tôn giáo tại cơ sở thờ tự, thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội. Các Thánh lễ thường niên tại cơ sở tôn giáo, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung thực hiện thông qua hình thức trực tuyến tại gia đình do các tổ chức tôn giáo truyền hình trực tuyến trên các kênh truyền thông, mạng xã hội của Giáo hội, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tham gia các hoạt động cộng đồng, rửa tay sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người, chủ động phòng ngừa nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng.

Từ ngày 28/3/2020 đến ngày 30/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đài Phát hành- Truyền hình tổ chức sản xuất 110/126 chương trình “Dạy học trên truyền hình” gồm các chuyên đề ôn tập dành cho học sinh khối lớp 9 và khối

lớp 12; thời lượng 30 phút/chương trình và phát sóng trên kênh truyền hình NTV, trên trang Web của Đài (ninhthuantv.vn) và trang mạng xã hội (Youtube); định kỳ phát mới vào thứ 3, 5, 7 và phát lại vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Mỗi chuyên đề đăng tải trên trang Youtube đã thu hút từ 600 đến trên 2.000 lượt người xem, có chuyên đề thu hút hơn 3.000 lượt người xem.

Đến nay các biện pháp giãn cách xã hội đã được nói lỏng, các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại bình thường, tuy nhiên công tác phòng ngừa dịch bệnh vẫn được áp dụng các biện pháp kiểm soát, và phòng ngừa; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh vẫn đang chủ động thực hiện hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

2.4. Kết quả tổ chức cách ly, theo dõi y tế:

Nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 để điều trị kịp thời, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do Covid-19 trong cộng đồng.

UBND tỉnh thành lập 05 khu cách ly tập trung² và 04 cơ sở cách ly tại khách sạn, resort, nhà nghỉ³; Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế và một số Sở, ngành địa phương liên quan tổ chức thu dung, cách ly y tế đối với những trường hợp tiếp xúc gần vòng 1 (F1) với người nhiễm Covid-19, người nhập cảnh, người từ các ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Qua kết quả giám sát, điều tra, xác minh đã thu dung, cách ly tập trung 159 người. Trong đó:

- Giai đoạn trước ngày 16/3/2020 là 04 người tại khu cách ly tập trung Bệnh viện đa khoa tỉnh (02 người Việt Nam, 01 Pháp, 01 quốc tịch Mỹ);

- Từ ngày 16/3/2020 đến nay cách ly 155 người tại các khu cách ly y tế Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Trung đoàn 896- BCH Quân sự tỉnh, Cơ sở 2 Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Khoa Nội mới xây của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong đó có 04 người nhập cảnh (01 công dân nước ngoài, 03 công dân Việt nam) và 151 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm Covid-19; Tất cả được theo dõi y tế và xét nghiệm âm tính với Covid-19, hết thời gian cách ly, về lại địa phương.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai công tác cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn các huyện, thành phố. Tổng số người được cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú tại các xã, phường, thị trấn là 792 người. Trong đó:

² Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Trung đoàn 896- BCH Quân sự tỉnh (250 giường), Ký túc xá trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận (240 giường), Cơ sở 2 Bệnh viện Y Dược cổ truyền (90 giường), Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng Nghiệp vụ công an tỉnh (120 giường) và Khoa Nội mới xây của Bệnh viện Đa khoa tỉnh (được thành lập giai đoạn có BN61, BN67 tại tỉnh).

³ Kasch sạn Sài Gòn - Ninh Chữ (30 phòng), Casa Di Mare-Vĩnh Hải (50 phòng), Phan Rang Kite Center-Vĩnh Hải (10 phòng) và Phi Kite School-Vĩnh Hải (18 phòng).

- Giai đoạn trước ngày 16/3/2020 là 48 người (công dân Trung Quốc 26, công dân Hàn Quốc 09, công dân Ý 02 và công dân Việt Nam 11).

- Từ ngày 16/3/2020 đến nay là 744 người. Trong đó 154 người nhập cảnh (19 công dân nước ngoài, 135 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về) và 590 người đến/về từ nơi có ổ dịch trong nước).

Số người tiếp xúc vòng 2 (F2) với các trường hợp mắc Covid-19 được các địa phương quản lý, theo dõi sức khỏe là 88 người. Đồng thời để đảm bảo công tác kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, các địa phương cũng đã quản lý, theo dõi sức khỏe 684 trường hợp đến/về từ các tỉnh, thành phố trong nước chưa rõ tiền sử dịch tễ.

Cách ly y tế đối với ổ dịch: khu vực dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (theo nội dung mục 2.2) sau 28 ngày đã được dỡ bỏ cách ly từ ngày 14/4/2020.

Cách ly y tế đối với trường hợp tiếp xúc người nước ngoài trên biển: 10 thuyền viên cách ly trên tàu cá NT 90714TS (theo nội dung mục 2.1.3) sau 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc, đã kết thúc cách ly ngày 30/5/2020.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh không còn trường hợp phải cách ly y tế. Cơ sở cách ly Khoa Nội (mới xây) Bệnh viện tỉnh, Ký túc xá trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng Nghiệp vụ công an tỉnh trở lại phục hồi cho công tác theo nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao quản lý. Duy trì hoạt động 02 cơ sở cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Trung đoàn 896- BCH Quân sự tỉnh và Cơ sở 2 Bệnh viện Y Dược cổ truyền để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly y tế công dân Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh vào Ninh Thuận.

2.5. Công tác sàng lọc, phân luồng, cách ly điều trị:

Dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lây lan rất cao nên công tác sàng lọc, phát hiện sớm, cách ly kịp thời là rất quan trọng; Người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19 phải được cách ly ngay và áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây truyền. Để thực hiện tốt công tác ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ những người đã nhiễm bệnh, người tiếp xúc với người nhiễm bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn ngay khi bệnh nhân đến khám bệnh, phân loại người bệnh ngay khi đến phòng khám của cơ sở khám chữa bệnh bằng bảng hỏi sàng lọc, tổ chức khu vực/phòng khám riêng cho những người có biểu hiện bệnh lý hô hấp cấp tính (ho, sốt...), Khi phát hiện người nghi ngờ nhiễm Covid-19 cách ly kịp thời và thực hiện phương án chuyên tuyến, chuyển khoa phòng điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

Sở Y tế đã xây dựng phương án điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Thành lập 02 cơ sở cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 tuyến tỉnh (tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh và tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi); Tại Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố tổ chức phân luồng khám bệnh riêng cho các bệnh nhân có dấu hiệu về hô hấp và tổ chức khu cách ly để tiếp nhận, thu dung,

chẩn đoán và điều trị những bệnh nhân nhẹ, những bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp sẽ chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi điều trị.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thiết lập Bệnh viện dã chiến để sẵn sàng thu dung cách ly, điều trị bệnh dịch Covid-19 khi có tình huống dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, các cơ sở điều trị quá tải.

Tính đến ngày 08/6/2020 tại cơ sở điều trị đã cách ly, theo dõi, điều trị 63 trường hợp nghi ngờ, trường hợp xác định mắc bệnh Covid-19. Trong đó:

- Trường hợp xác định dương tính: 02 người (BN61, BN67) được điều trị tại Khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tình trạng sức khỏe ổn định, xét nghiệm âm tính 3 lần, ngày 01/4/2020 được xuất viện và được tiếp tục cách ly tập trung và xét nghiệm lần thứ 4 âm tính, đến ngày 15/4/2020 về lại địa phương.

- Trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch Covid-19: 61 người, được theo dõi, hội chẩn, xét nghiệm, xác định không mắc bệnh dịch Covid-19 và cũng đã được điều trị ổn định, xuất viện.

Hiện nay tại các cơ sở điều trị không có bệnh nhân xác định mắc bệnh Covid-19 và trường hợp nghi ngờ, theo dõi mắc bệnh Covid-19.

2.6. Công tác xét nghiệm chẩn đoán bệnh dịch:

Các trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh, trường hợp có nguy cơ cao khả năng mắc bệnh dịch Covid-19 (người tiếp xúc gần với người nhiễm, người nhập cảnh, người từ ổ dịch) được phân loại, hội chẩn, xét nghiệm sàng lọc, để chẩn đoán, phát hiện kịp thời.

Tính đến ngày 08/6/2020 trên địa bàn tỉnh đã lấy 308 mẫu xét nghiệm; kết quả 02 người dương tính (BN61, BN67) và 269 người có kết quả âm tính (có 37 mẫu xét nghiệm 2 lần trở lên).

Để triển khai thực hiện công tác sàng lọc kịp thời, xác định các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch, trên địa bàn tỉnh đã triển khai 02 hệ thống xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đi vào hoạt động sàng lọc kể từ ngày 11/4/2020 và tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đi vào hoạt động sàng lọc kể từ ngày 07/5/2020.

2.7. Công tác phun hóa chất khử khuẩn phòng, chống dịch:

Tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trường học đã chủ động tổ chức vệ sinh, khử khuẩn môi trường. Đặc biệt một số doanh nghiệp cũng đã phun hóa chất khử khuẩn nơi sản xuất, kinh doanh để đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh.

Việc xử lý môi trường tại thôn Văn Lâm 3 nơi có trường hợp bệnh xâm nhập (BN61) được triển khai 03 lần phun hóa chất khử khuẩn khu vực có trường hợp nhiễm, xử lý môi trường bằng Chloramin B tại nhà bệnh nhân và xung quanh các hộ dân để xử lý triệt để, ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng.

Nhằm loại trừ các yếu tố nguy cơ gây dịch bệnh tại khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, đặc biệt trong giai đoạn có ca bệnh lây lan, toàn tỉnh đã tổ chức phun hóa chất tại 225 trường học, 07 bến xe, nhà ga, 11 cơ sở tôn giáo, 53

trụ sở làm việc, 56 cơ sở sản xuất, kinh doanh, 69 chợ, 17 siêu thị, bách hóa và 25 lượt tại 03 khu cách ly tập trung, 24 lượt tại các cơ sở y tế và riêng tại các Bệnh viện tuyến huyện; tỉnh còn được thực hiện khử khuẩn bề mặt định kỳ, thường xuyên để đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

2.8. Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19:

Thực hiện Kế hoạch 220-KH/TU ngày 14/02/2020 của Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 570/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc thông tin tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra trên địa bàn tỉnh; Các ngành, các cấp, hội, đoàn thể, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người nắm bắt tình hình dịch bệnh, tính chất nguy hiểm, tác hại của dịch Covid-19, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cá nhân, gia đình, cộng đồng và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân phù hợp với từng giai đoạn của dịch, bệnh.

Tại các địa phương, UBND huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho hệ thống chính trị cơ sở, trường thôn, chi hội đoàn thể để triển khai hoạt động tuyên truyền vận động trong nhân dân. Đặc biệt giai đoạn thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ các địa phương cũng đã tổ chức phát thanh tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, xe máy đến từng xóm, cụm dân cư; Thông tin, truyền thông trên các hệ thống truyền thanh huyện, thành phố và các xã, phường; 409 Tổ kiểm soát dịch tại công đồng thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền vận động trực tiếp đến các hộ dân.

Các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh cũng đã thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh Covid -19. Báo Ninh Thuận đăng 45 tin, bài trên báo giấy và báo điện tử. Mở chuyên mục Covid-19 trong đó có 3 mục (Thông tin tình hình dịch bệnh trong tỉnh, các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch, phổ biến các tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận liên tục truyền thông trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh; Đặc biệt trong thời gian cao điểm của dịch bệnh, tăng cường phát thông điệp truyền hình và sóng phát thanh 10 lần/ngày; Trong đó hướng dẫn cách đeo khẩu trang, thực hiện vệ sinh tại nhà, nơi làm việc để phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng cho người già và trẻ em trong mùa dịch, ... Thực hiện các tin, phóng sự hàng ngày phát trong chương trình thời sự sóng truyền hình và sóng phát thanh mỗi ngày từ 3 – 4 tin, phóng sự, phản ánh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Sở Thông tin - Truyền thông, Bệnh viện đa khoa tỉnh phát thông điệp truyền hình, tài liệu truyền thông phòng chống Covid-19 trên các màn hình Led nơi công cộng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tuyên truyền, thông tin việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngành Y tế gửi thông điệp phát thanh, thông điệp truyền hình cho 05 bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện Sài Gòn Phan Rang và Trung tâm Y tế 7 huyện, thành phố để phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh huyện phát trên loa đài, đồng thời chỉ đạo cho trạm y tế của địa phương phát tuyên truyền trong cộng đồng dân cư; Sản xuất, phân phối về các sở, ngành, địa phương 32.000 tờ bướm những điều cần biết về nCoV, 5.500 áp phích biện pháp phòng chống bệnh Covid-19, 3.500 áp phích cách đeo khẩu trang đúng cách, 300 áp phích song ngữ Việt-Trung, 300 áp phích tiếng Anh phòng chống nCoV; sản xuất, cung cấp đến cơ sở cách ly tập trung 2.000 tờ bướm, 200 áp phích phổ biến về quy định dành cho người cách ly y tế tập trung; Sản xuất phân phối 30.000 tờ bướm phổ biến về “Những việc học sinh cần làm tại nhà và tại trường để phòng tránh Covid-19” để phân phối cho các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh; In và dựng 07 pano có nội dung dành cho người cách ly tại 07 Trung tâm y tế huyện/thành phố, in 01 pano hướng dẫn người dân phòng chống Covid-19 đặt tại khuôn viên Quảng trường 16/4.

3. Công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch:

Các sở, ngành chức năng phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, không niêm yết giá, bán giá cao hoặc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái nhằm mục đích trục lợi đối với các mặt hàng, vật tư y tế và các hành vi vi phạm khác liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19.

Tổ chức 147 vụ kiểm tra, phát hiện 16 vụ sai phạm, xử phạt 59,6 triệu đồng, tịch thu 860 chiếc khẩu trang kém chất lượng. Tổ chức ký cam kết 430 cơ sở kinh doanh (249 cơ sở kinh doanh vật tư y tế, 171 cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm, và 10 cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ không thiết yếu).

Xử lý 236 trường hợp có hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” (*không đeo khẩu trang*) với số tiền 47.200.000đ; phát hiện, xử lý 01 trường hợp về hành vi tụ tập đông người, 02 trường hợp có hành vi gây rối trật tự tại khu vực cách ly và khởi tố 01 vụ án, 03 bị can về tội “chống người thi hành công vụ” khi bị cán bộ Công an xã nhắc nhở về hành vi không đeo khẩu trang.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật trên không gian mạng; trong đó, tập trung đấu tranh với các đối tượng tung tin sai sự thật, bịa đặt về chủ trương, chính sách phòng, chống dịch của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đưa thông tin sai sự thật về tình hình sức khỏe và đời sống cá nhân của một số người được xác định nhiễm bệnh. Theo dõi phát hiện, gọi hỏi, đấu tranh với 12/12 trường hợp có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình dịch Covid-19; trong đó, xử lý vi phạm hành chính 02 trường hợp (mỗi trường hợp 10 triệu đồng), 10 trường hợp xử lý theo hướng giáo dục, răn đe, cho viết cam kết và yêu cầu tháo gỡ bài.

Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng phó phòng, chống dịch bệnh và tình hình kinh doanh của các Trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng tiện lợi (các Cửa hàng Vinmart+, Bách hóa xanh,..) với các nội dung: Phòng, chống dịch tại chỗ; Nguồn hàng cung cấp khẩu trang, dung dịch rửa tay khô, trang thiết bị liên quan đến y tế,...; Nguồn hàng thực phẩm: thực phẩm tươi sống (thịt, cá, trứng, sữa, rau củ, quả,...), thực phẩm bao gói, thực phẩm đã qua chế biến,...; Kiểm tra giá bán các loại sản phẩm, việc niêm yết giá bán, công khai,... Các doanh nghiệp đã có kế hoạch dự trữ thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong mùa dịch và giá cả cũng không tăng so với trước trên tất cả các hệ thống.

Kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp những ngày đầu khi văn bản 1033/UBND-KTTH ngày 31/3/2020 có hiệu lực thì khoảng 80% cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu chấp hành đóng cửa tạm nghỉ; còn lại vẫn mở cửa kinh doanh; nhưng do văn bản mới ban hành, địa phương chưa nắm bắt kịp để tuyên truyền nên Đoàn chỉ nhắc nhở và yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa để thực hiện tốt việc phòng, chống lây lan dịch. Đến ngày 15/4/2020 thì hầu như các cửa hàng kinh doanh đã thực hiện nghiêm việc tạm nghỉ theo chỉ đạo.

Trong quá trình kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ cơ bản chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

4. Kinh phí, hóa chất, thiết bị, vật tư, hàng hóa phòng, chống dịch:

Căn cứ kế hoạch phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, ngành y tế tổ chức rà soát tình hình thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và điều trị bệnh Covid-19 tại tất cả các cơ sở y tế. UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 26/02/2020 về việc đảm bảo kinh phí đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, sau đó là kế hoạch số 1479/KH-UBND ngày 24/4/2020 về việc đảm bảo kinh phí đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi-rút Corona (Covid-19) và đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế hỗ trợ. Kết quả thực hiện như sau:

4.1. Nguồn ngân sách tỉnh:

Tổng số kinh phí đã cấp 19.830.077.826 đồng. Trong đó:

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư: 15.637.500.000 đồng.

(Trang thiết bị y tế: 11.300.000.000 đ, Thuốc, vật tư y tế: 400.000.000 đ, Phương tiện bảo hộ & KSNK: 2.600.000.000 đ, Giường bệnh cho 03 cơ sở y tế điều trị cách ly: 1.337.500.000 đ).

- Kinh phí chi hoạt động truyền thông và chi tiền ăn cho người được cách ly tập: 2.600.000.000 đồng.

- Kinh phí cấp Công An tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh mua sắm vật tư, nhu yếu phẩm khu cách ly: 437.270.826 đồng.

- Kinh phí chi chế độ tham gia chống dịch của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc và thành phố Phan Rang- Tháp Chàm): 1.155.307.000 đồng.

4.2. Nguồn Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang, Cục Quản lý Môi trường Y tế:

- Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang cấp hiện vật (vật tư, hóa chất) cụ thể gồm: 50.000 chiếc Khẩu trang y tế, 850 chiếc Khẩu trang N95, 1.150 bộ quần áo phòng dịch, 1.000 test nhanh phát hiện kháng thể, 50 cái Kính mắt bảo hộ lao động, 01 hộp Găng tay size M, 100 Giày Nilon, 100 bộ môi trường lấy mẫu, 571 kg Chloramin B.

- Cục Quản lý môi trường y tế cấp hàng tài trợ từ Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, cung cấp các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thành phố và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để phục vụ bệnh nhân và các khu cách ly tập trung, cụ thể gồm: 16 thùng Cif xịt vệ sinh đa năng, 248 thùng Vim nước tẩy vệ sinh, 120 thùng Sunlight Lau sàn, 108 thùng Bột giặt OMO, 71 thùng nước rửa tay Lifebuoy, 40 thùng Nước rửa tay khô Lifebuoy, 111 thùng Dầu gội Clear, 80 thùng Kem đánh răng và bàn chải P/S, 132 thùng hạt nêm các loại

4.3. Nguồn tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức:

- Ngày 23/3/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tính đến ngày 20/4/2020, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, có trên 120 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký ủng hộ tiền và hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng. Theo đó đã ủng hộ bằng tiền trên 8 tỷ đồng, ủng hộ bằng hiện vật trị giá trên 1,8 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam đã chuyển hỗ trợ, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh số tiền trên 4,9 tỷ đồng, số còn lại đang tiếp tục xem xét, chuyển hỗ trợ các đơn vị, địa phương.

- Nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Ninh Thuận ủng hộ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 1.586 người bán vé số trên địa bàn tỉnh, (mỗi người 200 ngàn đồng), với tổng số tiền 317,2 triệu đồng

- Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tích cực phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài địa phương tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất hỗ trợ người nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 và ủng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Cụ thể như: Tp Phan Rang - Tháp Chàm 2.422 suất quà trị giá trên 455 triệu đồng; huyện Ninh Sơn trên 67 triệu đồng; huyện Ninh Hải 450 suất quà, hàng hóa, và tiền mặt trị giá trên 100 triệu đồng; huyện Ninh Phước 413 suất quà và hàng hóa

các loại trị giá trên 100 triệu đồng; huyện Bắc Ái thăm hỏi, động viên, giúp đỡ 5 hộ đồng bào nghèo xã Phước Đại.

5. Tình hình thực hiện Nghị quyết 42/NQ-TTg và Quyết định 15/QĐ-TTg của Chính phủ:

Kết quả, tiến độ hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng: người có công, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số đối tượng hỗ trợ là 118.580 đối tượng. Tổng kinh phí thực hiện 104.747,75 triệu đồng. Trong đó người có công 2.896 đối tượng, bảo trợ xã hội 18.403 đối tượng, người thuộc hộ nghèo 43.194 đối tượng và người thuộc hộ cận nghèo 54.087 đối tượng. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc chi trả cho 4 nhóm đối tượng; chưa có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại phức tạp xảy ra.

Hiện nay Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang chỉ đạo, phối hợp cùng các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương, người sử dụng lao động và người lao động thực hiện việc kê khai, lập danh sách các nhóm đối tượng theo quy định của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ để tổng hợp theo quy định, đặc biệt là triển khai thực hiện Quyết định số 480/QĐ LĐTĐ ngày 29/4/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, xin ý kiến cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh sách 2.846 đối tượng được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 1 (theo đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) Trong đó có 687 hộ kinh doanh cá thể (đối tượng II), người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc (đối tượng IV) là 2.359 người; Không có đối tượng III (người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp).

6. Những sáng kiến, giải pháp ứng dụng trong phòng chống dịch Covid-19:

Chung tay với các cấp, ngành và nhân dân cả nước phòng, chống dịch Covid-19, nhiều cá nhân, tập thể đã có những sáng tạo thiết thực góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, nhất là ngăn ngừa giọt bắn tiếp xúc vào mặt ngoài khẩu trang vải cho nhân viên y tế những ngày đầu tháng 3/2020, Đoàn Thanh niên của Bệnh viện đa khoa tỉnh đã sáng tạo mặt nạ che chắn bằng tấm phim nhựa, sử dụng cho nhân viên công tác trong Bệnh viện để tăng cường bảo vệ lây nhiễm, tránh lây nhiễm chéo, hạn chế được tình trạng phải cách ly hàng loạt nhân viên y tế như đã xảy ra ở một số bệnh viện.

Trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn đã sáng chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động và rô-bốt phun thuốc kháng khuẩn điều khiển từ

xa, dùng rô-bốt phun thuốc khử trùng toàn bộ các lớp học và văn phòng làm việc của trường và đặt chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động ngay cổng trường, học sinh trước khi vào lớp thực hiện các bước sát khuẩn phòng chống dịch, bệnh mà không phải va chạm vào bình dung dịch sát khuẩn, hạn chế sự tiếp xúc, lây lan của dịch bệnh.

7. Nhận xét, đánh giá:

7.1. Những kết quả bước đầu phòng chống dịch:

Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt, chỉ đạo triển khai sớm các biện pháp phòng chống dịch bệnh; với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, kích hoạt cơ chế phòng, chống dịch bệnh lây lan. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị, giám sát, điều tra dịch tễ, phân luồng, thu dung, cách ly và điều trị theo đúng hướng dẫn, quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp đã hoạt động có hiệu quả, phân công nhiệm vụ từng ngành, địa phương rõ ràng, các đồng chí được phân công theo dõi địa bàn đã thể hiện hết vai trò, trách nhiệm trong công việc. Các sở ngành, địa phương đã thực hiện tốt, kịp thời các công việc khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch. Với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, sự nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Ngay từ những ngày đầu, lực lượng quân đội, công an, y tế cùng với các ban, ngành, địa phương đã phối hợp đồng bộ trong công tác giám sát, cách ly, xử lý trường hợp mắc bệnh dịch kịp thời, ngăn chặn được nguồn lây.

Hệ thống phòng chống dịch cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” đã tuyên truyền, vận động, tìm ra những người có nguy cơ dịch bệnh, thực hiện các biện pháp quản lý, cách ly, theo dõi y tế, phù hợp. Người dân, doanh nghiệp đã đồng lòng, hưởng ứng, tự giác chấp hành việc giãn cách xã hội, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Các sở, ngành, cơ quan Báo, Đài Phát thanh Truyền hình cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể đã làm tốt công tác truyền thông, thông tin tới người dân một cách công khai, minh bạch, cụ thể về tình hình dịch bệnh và các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng, đồng thuận chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Đến nay các trường hợp mắc bệnh đã được điều trị triệt để, ra viện, các trường hợp nguy cơ nhiễm dịch bệnh đã được kiểm soát, trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp hơn 85 ngày không có trường hợp mắc mới, đó là kết quả của các biện pháp phòng chống dịch đúng đắn, kịp thời, hiệu quả, chi phí thấp. Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới; Đồng thời, cũng đã thực hiện những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19; các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội đang được

khôi phục; tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, được nhân dân tin tưởng.

7.2. Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế:

- Cũng như tất cả quốc gia trên thế giới, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tác động trực tiếp đến các ngành du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân. Đến nay dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, còn tiếp tục kéo dài, khó lường.

- Các đối tượng nguy cơ, nhất là người đi từ các địa phương khác về rất đa dạng, chính quyền địa phương khó nắm bắt hết nếu họ không tự giác khai báo để kịp thời theo dõi, quản lý.

- Một số đơn vị, địa phương phối hợp giữa các lực lượng có lúc, có nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ; trong khi đó, tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường.

- Công tác tuyên truyền còn chậm, trong khi đó yêu cầu truyền thông về diễn biến dịch bệnh quá nhanh, đòi hỏi cập nhật thông tin tuyên truyền liên tục, do đó trong giai đoạn tình có trường hợp nhiệm đầu tiên, công tác truyền thông của các đơn vị còn lúng túng. Nguyên nhân chủ yếu là do thông tin chính thống còn chậm, nhiều thông tin đã được chia sẻ trên mạng xã hội trước khi báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đưa tin.

- Một số ít người dân còn có tâm lý chủ quan, chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, vẫn còn tình trạng tập trung đông người tại một số nơi, trong một số thời điểm nhất định; một số ít nơi còn tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người; có lúc, có nơi việc khai báo y tế còn chưa đảm bảo tính chính xác.

- Thông tin trên mạng xã hội quá nhiều trong khi nguồn nhân lực phục vụ việc theo dõi và quản lý quá ít; ông tác xử lý thông tin sai phạm trên mạng xã hội và đối tượng vi phạm còn gặp nhiều khó khăn, khó xác minh được danh tính đối tượng để ngăn chặn, xử lý.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO:

Cả nước đã hơn 02 tháng qua không phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; khoảng 60% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có dịch, hệ số lây nhiễm được kiểm soát, vào hàng thấp nhất thế giới; Trên địa bàn tỉnh cũng đã hơn 03 tháng qua không có trường hợp mắc mới. Tuy nhiên, diễn biến dịch ở các nước trên thế giới, khu vực Đông Nam Á, kể cả những nước gần Việt Nam vẫn rất phức tạp, đòi hỏi chúng ta vừa phải tập trung ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; mục tiêu phòng chống dịch của tỉnh ta trong điều kiện bình thường mới là tập trung thực hiện các

biện pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy xuất nhập khẩu, khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội, đồng thời chú trọng chống dịch phải đi đôi với ứng phó hậu quả của hạn hán, bảo đảm an sinh xã hội, sinh kế, việc làm, đời sống đối với người lao động, người nghèo, người yếu thế. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Chủ động điều hành, điều chỉnh các chỉ tiêu về ngân sách phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục duy trì hệ thống kiểm soát, phòng chống dịch, các đội phản ứng nhanh; thực hiện cách ly tất cả những người nhập cảnh và người bị nhiễm bệnh, người có nguy cơ cao, nhanh chóng phát hiện trường hợp bệnh, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả. Từng bước nới lỏng, khôi phục các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế. Yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

- Củng cố, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh; tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, bổ sung nguồn lực cho các cơ sở khám, chữa bệnh để chuẩn bị năng lực y tế trong trường hợp dịch Covid-19 quay trở lại trong nhiều đợt hoặc quay trở lại theo mùa, cũng như các đại dịch khác có thể có trong tương lai.

- Làm tốt công tác thông tin truyền thông, động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội để khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19, đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai các giải pháp duy trì tính bền vững trong công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học, cộng đồng dân cư theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế.

- Đẩy mạnh triển khai các kế hoạch tái khởi động nền kinh tế- xã hội theo lộ trình phù hợp với diễn biến của dịch, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trở lại, cung ứng đủ hàng hóa cho người dân, bảo vệ quyền lợi người nông dân và đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống. Trách nhiệm lãnh đạo của các cấp chính quyền phải đảm bảo thực hiện tốt 2 mục tiêu vừa phục hồi bền vững nền kinh tế vừa chống dịch, chống hạn.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 trong năm 2020; tổ chức chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

- Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu thế mới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người lao động sớm quay trở lại thị trường, bảo đảm đủ lực lượng lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất, kinh doanh sau dịch.

| | |
|-----|--|
| | công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên Công dịch vụ công quốc gia |
| 255 | Công văn số 1652/VPUB-VXNV ngày 16/5/2020 về việc khẩn trương triển khai các thủ tục, biện pháp tiếp nhận trường hợp người nước ngoài bị nạn trên biển đảm bảo theo yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid-19. |
| 256 | Công văn số 1660/VPUB-VXNV ngày 18/5/2020 về việc tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ và các chuyên gia. |
| 257 | Công văn số 1670/VPUB-KTTH ngày 18/5/2020 về việc hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19. |
| 258 | Công văn số 1771/UBND-VXNV ngày 18/5/2020 về việc nâng cao hiệu quả công tác giám sát phòng chống dịch bệnh Covid-19 |
| 259 | Công văn số 1796/UBND-VXNV ngày 19/5/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ |
| 260 | Công văn số 1802/UBND-VXNV ngày 20/5/2020 về việc cung cấp dữ liệu phục vụ theo dõi tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 |
| 261 | Công văn số 1823/UBND-VXNV ngày 22/5/2020 về việc tổ chức việc tắm biển đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 và vệ sinh môi trường. |
| 262 | Thông báo số 167/TB-VPUB ngày 22/5/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ninh Sơn về công tác phòng, chống hạn, phòng chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn huyện. |
| 263 | Kế hoạch số 1904/KH-UBND ngày 28/5/2020 về việc sơ kết bước đầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |
| 264 | Công văn số 1923/UBND-KTTH ngày 29/5/2020 về việc khẩn trương triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 |
| 265 | Công văn số 1847/VPUB-VXNV ngày 29/5/2020 triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Bộ Y tế |
| 266 | Thông báo số 170/TB-VPUB ngày 27/5/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp với thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh |
| 267 | Thông báo số 174/TB-VPUB ngày 28/5/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình làm việc với lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải về công tác phòng chống hạn, phòng chống dịch Covid-19 và tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn huyện |
| 268 | Thông báo số 184/TB-VPUB ngày 04/6/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2020 |
| 269 | Công văn số 1906/VPUB-VXNV ngày 03/6/2020 triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng; Hướng dẫn Xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng; Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 Tại lễ tang; Tại Cộng đồng; hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 Khu chung cư. |
| 270 | Công văn số 2010/UBND-VXNV ngày 08/6/2020 thống nhất đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về xử lý tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh |

| | |
|-----|---|
| | học lại. |
| 234 | Công văn số 1522/UBND-VXNV ngày 29/4/2020 về việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ Phật đản năm 2020-Phật lịch 2564. |
| 235 | Công văn số 1534/UBND-KTTH ngày 29/4/2020 về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại khi dịch vụ. |
| 236 | Công văn số 1541/UBND-VXNV ngày 29/4/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 170/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. |
| 237 | Công văn số 1542/UBND-VXNV ngày 29/4/2020 về việc xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19. |
| 238 | Thông báo số 141/TB-VPUB ngày 29/4/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình, Phó trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại buổi làm việc nghe đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh các khối lớp THCS, THPT đi học trở lại ngày 04/5/2020. |
| 239 | Công văn số 1552/UBND-VXNV ngày 04/5/2020 về việc báo cáo kết quả rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19. |
| 240 | Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 về việc giải thể cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Khoa Nội tổng hợp (Cơ sở mới xây chưa sử dụng) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. |
| 241 | Công văn số 1563/UBND-VXNV ngày 04/5/2020 về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. |
| 242 | Công văn số 1595/UBND-VXNV ngày 05/5/2020 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. |
| 243 | Công văn số 1601/UBND-TCDNC ngày 05/5/2020 về việc thống nhất việc sử dụng Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận cho học sinh sinh viên nội trú khi học lại. |
| 244 | Công văn số 1607/UBND-VXNV ngày 05/5/2020 về việc triển khai các văn bản về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. |
| 245 | Thông báo số 147/TB-VPUB ngày 06/5/2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. |
| 246 | Thông báo số 148/TB-VPUB ngày 06/5/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các trường học. |
| 247 | Công văn số 1634/UBND-VXNV ngày 07/5/2020 về việc tổ chức việc tắm biển đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 và vệ sinh môi trường |
| 248 | Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 08/5/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới, |
| 249 | Công văn số 1671/UBND-VXNV ngày 08/5/2020 về việc công tác báo cáo về dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới |
| 250 | Công văn số 1707/UBND-VXNV ngày 13/5/2020 về việc triển khai cho vay theo quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| 251 | Thông báo số 329/TB-VPUB ngày 15/5/2020 về chương trình kiểm tra công tác phòng chống hạn và tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| 252 | Thông báo 157/TB-VPUB ngày 13/5/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. |
| 253 | Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 13/5/2020 về kế hoạch chỉ tiêu giường bệnh tại cơ sở y tế và giường cách ly để phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 3 tại tỉnh Ninh Thuận |
| 254 | Công văn số 1743/UBND-TTPVHCC ngày 15/5/2020 về việc xử lý hồ sơ dịch vụ |

| | |
|-----|--|
| | Lưu Xuân Vĩnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống hạn hán và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các huyện : Thuận Bắc, Ninh Sơn, Ninh Phước và Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. |
| 215 | Công văn số 1421/UBND-KTTH ngày 22/4/2020 về việc đề nghị cấp kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị Y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 |
| 216 | Thông báo số 36/TB-UBND ngày 22/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. |
| 217 | Công văn số 1389/VPUB-VXNV ngày 23/4/2020 về việc triển khai thực hiện công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế. |
| 218 | Công văn số 1450/UBND-VXNV ngày 23/4/2020 về việc chủ trương về phương án cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19. |
| 219 | Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 23/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. |
| 220 | Công văn số 1466/UBND-VXNV ngày 24/4/2020 về việc tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung ở cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. |
| 221 | Thông báo số 130/TB-UBND ngày 24/4/2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh. |
| 222 | Kế hoạch số 1479/KH-UBND ngày 24/4/2020 về việc đảm bảo kinh phí đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi -rút Corona (COVID-19). |
| 223 | Công văn số 1467/UBND-KTTH ngày 24/4/2020 về việc triển khai công điện số 480/CE-TTg ngày 23/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phục vụ các nhu cầu đi lại của Nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020. |
| 224 | Công văn số 1406/VPUB-VXNV ngày 24/4/2020 về việc triển khai thực hiện Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
| 225 | Thông báo số 37/TB-UBND ngày 26/4/2020 về việc điều chỉnh Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. |
| 226 | Kế hoạch số 1296/KH-UBND ngày 27/4/2020 về việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 227 | Công văn số 1497/UBND-VXNV ngày 27/4/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 164/TB-VPCP của Văn phòng Chính Phủ. |
| 228 | Thông báo số 132/TB-UBND ngày 27/4/2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. |
| 229 | Báo cáo số 151 -BC/BCĐ ngày 27/4/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và giải pháp cấp bách khởi động các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. |
| 230 | Công văn số 1504/UBND-KTTH ngày 28/4/2020 về việc ban hành Nội quy, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh. |
| 231 | Thông báo số 136/TB-UBND ngày 29/4/2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại cuộc họp Thường trực UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. |
| 232 | Thông báo số 137/TB-UBND ngày 29/4/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình Phó Trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại buổi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các trường học. |
| 233 | Công văn số 1521/UBND-TCDNC ngày 29/4/2020 về việc xem xét kiến nghị việc sử dụng Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận cho học sinh sinh viên nội trú khi |

| | |
|-----|---|
| 194 | Thông báo số 113/TB-VPUB ngày 15/4/2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. |
| 195 | Thông báo số 115/TB-VPUB ngày 15/4/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ. |
| 196 | Công văn số 1310/VPUB-VXNV ngày 16/4/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 155/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. |
| 197 | Công văn số 1312/UBND-KTTH ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chung cư trên địa bàn tỉnh. |
| 198 | Công văn số 1323/UBND-KTTH ngày 16/4/2020 về việc gia hạn xây dựng KH đảm bảo kinh phí đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tỉnh. |
| 199 | Công văn số 1330/UBND-KTTH ngày 16/4/2020 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19. |
| 200 | Công văn số 1338/VPUB-VXNV ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. |
| 201 | Công văn 1336/UBND-KTTH ngày 16/4/2020 về việc thực hiện kinh phí phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. |
| 202 | Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/03/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. |
| 203 | Thông báo số 118/TB-VPUB ngày 17/4/2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vinh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh. |
| 204 | Công văn số 1346/UBND-KTTH ngày 17/4/2020 về việc tham mưu triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của TTCP. |
| 205 | Kế hoạch số 1347/KH-UBND ngày 17/4/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. |
| 206 | Công văn số 1350/VPUB-VXNV ngày 17/4/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP và Thông báo số 829-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy. |
| 207 | Công văn số 1371/VPUB-VXNV ngày 17/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch CODID-19. |
| 208 | Thông báo số 119/TB-VPUB ngày 17/4/2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. |
| 209 | Công văn số 1337/UBND-TCĐNC ngày 20/4/2020 về việc góp ý dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Điều hành các khu cách ly Y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 210 | Công văn số 1376/UBND-TCĐNC ngày 20/4/2020 về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 1240/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. |
| 211 | Thông báo số 120/TB-VPUB ngày 20/4/2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp với Thường trực ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. |
| 212 | Công văn số 1402/UBND-VXNV ngày 20/4/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 836-TB/TU của Trường trực Tỉnh ủy |
| 213 | Công văn số 1403/UBND-VXNV ngày 20/4/2020 về việc dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người ở cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự. |
| 214 | Thông báo số 121/TB-VPUB ngày 21/4/2020 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh |

| | |
|-----|--|
| 172 | Công văn số 1242/UBND-KTTH ngày 10/4/2020 về việc báo cáo làm rõ thêm số liệu khai thác y tế trên phần mềm NCOVI. |
| 173 | Công văn số 1243/UBND-KTTH ngày 10/4/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. |
| 174 | Thông báo số 109/TB-VPUB ngày 10/4/2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Lưu Xuân Vinh Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp giao ban phòng, chống dịch Covid-19. |
| 175 | Quyết định 485/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 về việc thành lập Ban Điều hành các khu cách ly Y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 176 | Thông báo số 110/TB-VPUB ngày 13/4/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Sơn. |
| 177 | Công văn số 1246/UBND-VXNV ngày 13/4/2020 bổ sung nội dung văn bản số 1198/UBND-VXNV ngày 09/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. |
| 178 | Công văn số 1255/UBND-VXNV ngày 13/4/2020 về việc báo cáo kết quả rà soát người về từ nước ngoài để phòng, chống dịch COVID-19. |
| 179 | Công văn số 1256/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 về việc xây dựng Kế hoạch đảm bảo kinh phí đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 tỉnh. |
| 180 | Công văn số 1258/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. |
| 181 | Công văn số 1259/UBND-TCDNC ngày 13/4/2020 về việc khẩn trương rà soát, tham mưu báo cáo kết quả năng lực các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. |
| 182 | Công văn số 1260/UBND-VXNV ngày 13/4/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 153/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. |
| 183 | Báo cáo số 95/BC-BCĐ ngày 13/4/2020 tình hình thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. |
| 184 | Công văn số 1261/VPUB-VXNV ngày 13/4/2020 về việc báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. |
| 185 | Quyết định 505/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc kết thúc cách lý y tế khu vực dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam huyện Thuận Nam. |
| 186 | Quyết định 506/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc điều, chỉnh bổ sung Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 01/2/2020 và Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 187 | Công văn số 1270/UBND-TCDNC ngày 14/4/2020 về việc tổ chức triển khai hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế giúp Lào, Campuchia phòng, chống dịch Covid-19. |
| 188 | Công văn số 1273/UBND-TCDNC ngày 14/4/2020 về việc cung cấp thông tin về các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 189 | Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 14/4/2020 về việc Báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vi phạm liên quan trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 190 | Công văn số 1285/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 về việc triển khai Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 03/2020 của Chính Phủ. |
| 191 | Kế hoạch số 145/KH-BCĐ ngày 15/4/2020 về việc Điều chỉnh kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh . |
| 192 | Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 15/4/2020 bảo đảm chỉ tiêu giường bệnh tại cơ sở y tế và giường cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 cấp độ 3 tại tỉnh Ninh Thuận. |
| 193 | Thông báo số 31/TB-UBND ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. |

| | |
|-----|--|
| | và hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân lực cho Phòng xét nghiệm dịch Covid-19. |
| 152 | Công văn số 1194/UBND-TCDNC ngày 08/4/2020 về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vi phạm liên quan phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. |
| 153 | Công văn số 1195/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 về việc cho phép 05 xe Taxi đang tham gia hợp đồng chuyên chở người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chở người bệnh xuất viện. |
| 154 | Công văn số 1196/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 về việc tăng cường kiểm soát tại 04 Chốt kiểm soát dịch Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái và Tổ liên ngành tại Ga Tháp Chàm. |
| 155 | Công văn số 1198/VPUB-VXNV ngày 09/4/2020 về việc tổ chức Tết Ramurwan của đồng bào Chăm. |
| 156 | Công văn số 1199/VPUB-VXNV ngày 09/4/2020 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến tình hình mới. |
| 157 | Thông báo số 103/TB-VPUB ngày 09/4/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 liên quan hoạt động tại cảng cá và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. |
| 158 | Thông báo số 106/TB-VPUB ngày 09/4/2020 về Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp với Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 và các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. |
| 159 | Công văn số 1207/UBND-VXNV ngày 09/4/2020 về việc thực hiện Lời kêu gọi của Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. |
| 160 | Công văn số 1208/UBND-KTTH ngày 09/4/2020 về việc xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19. |
| 161 | Công văn số 1209/UBND-KTTH ngày 09/4/2020 về việc phân bổ các nguồn kinh phí hỗ trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. |
| 162 | Công văn số 1210/UBND-VXNV ngày 09/4/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 447/QĐ-TTr của Thủ tướng Chính phủ về việc Công bố dịch Covid-19. |
| 163 | Công văn số 1211/UBND-KTTH ngày 09/4/2020 về việc dự thảo Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 164 | Công văn số 1221/UBND-VXNV ngày 09/4/2020 về việc thực hiện giám sát Y tế đối với một số trường hợp không áp dụng cách ly theo Công văn số 1199/UBND-VXNV ngày 09/4/2020. |
| 165 | Công văn số 1223/UBND-KTTH ngày 10/4/2020 về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. |
| 166 | Công văn số 1228/UBND-KTTH ngày 10/4/2020 về việc triển khai Chi thị số 16/CT-BTTTT ngày 25/3/2020 và báo cáo số 21/BC-BTTTT ngày 26/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. |
| 167 | Công văn số 1229/UBND-VXNV ngày 10/4/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm 45 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. |
| 168 | Thông báo số 108/TB-VPUB ngày 10/4/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Xuân Hải và xã Hộ Hải (huyện Ninh Hải). |
| 169 | Công văn số 1237/UBND-TCDNC ngày 10/4/2020 về việc khẩn trương tổ chức triển khai và báo cáo kết quả xử lý vi phạm liên quan phòng, chống Covid-19. |
| 170 | Công văn số 1239/UBND-VXNV ngày 10/4/2020 về việc rà soát, thống kê số lượng khách du lịch nước ngoài hiện đang có mặt tại địa phương. |
| 171 | Kế hoạch 1240/KH-UBND ngày 10/4/2020 về việc Tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế công dân Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |

| | |
|-----|--|
| | báo số 824-TB/TU của Ban thường trực Tỉnh ủy. |
| 131 | Công văn số 1110/UBND-KTTH ngày 06/4/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 822-TB/TU ngày 25/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy. |
| 132 | Công văn số 1114/UBND-VXNV ngày 06/4/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng, mục chi, nội dung từ nguồn kinh phí vận động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. |
| 133 | Công văn số 1115/UBND-KTTH ngày 06/4/2020 về việc đính chính Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. |
| 134 | Thông báo số 220/TB-VPUB ngày 06/4/2020 về chương trình kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 liên quan hoạt động tại các cảng cá và kiểm tra sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam. |
| 135 | Công văn số 1114/UBND-VXNV ngày 06/4/2020 về việc chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo hàng ngày hoạt động giám sát phòng, chống dịch Covid-19. |
| 136 | Công văn số 1119/UBND-VXNV ngày 06/4/2020 về các biện pháp cách ly đối với khách nước ngoài và người Việt Nam mang HCNG/HCCV nhằm phòng chống dịch Covid-19. |
| 137 | Công văn số 1125/UBND-KTTH ngày 06/4/2020 về việc đề nghị Trung ương bổ sung kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Ninh Thuận. |
| 138 | Công văn số 1129/UBND-KTTH ngày 06/4/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. |
| 139 | Thông báo số 99/TB-VPUB ngày 06/4/2020 thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. |
| 140 | Công văn số 1136/VPUB-VXNV ngày 07/4/2020 về việc hỗ trợ công dân Nga. |
| 141 | Công văn số 1151/UBND-TCDC ngày 07/4/2020 về việc tham mưu triển khai Chỉ thị của Bộ Quốc phòng và Quân khu về phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh. |
| 142 | Công văn số 1159/VPUB-VXNV ngày 07/4/2020 về việc thực hiện Thông báo số 823-TB/TU ngày 03/4/2020 của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy. |
| 143 | Công văn số 1160/UBND-VXNV ngày 07/4/2020 về việc thực hiện khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. |
| 144 | Công văn số 1165/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 về việc kiểm tra xử lý nghiêm với các nhà máy, cơ sở sản xuất không thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. |
| 145 | Công văn số 1180/VPUB-VXNV ngày 08/4/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 146-TB/VPCP ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ. |
| 146 | Công văn số 1181/VPUB-VXNV ngày 08/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các Cơ sở quản lý phạm nhân, Cơ sở cai nghiện ma túy, Trung tâm công tác xã hội và Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. |
| 147 | Công văn số 1185/VPUB-TTPVHCC ngày 08/4/2020 về tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19. |
| 148 | Thông báo số 228/TB-VPUB ngày 08/4/2020 về chương trình kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, chống hạn, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Ninh Phước. |
| 149 | Thông báo số 102/TB-VPUB ngày 08/4/2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. |
| 150 | Công văn số 1192/UBND-TCDC ngày 08/4/2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo ban hành Kế hoạch tiếp nhận, cách ly Y tế công dân Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 151 | Công văn số 1193/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 về việc trang bị thiết bị xét nghiệm |

| | |
|-----|---|
| 109 | Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về việc thành lập Tổ liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. |
| 110 | Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về việc thành lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ ra vào địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 111 | Công văn số 1057/UBND-KTTH ngày 01/4/2020 về việc hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất biện pháp, cách thức phòng, chống lây nhiễm bệnh trong quá trình hoạt động. |
| 112 | Công văn số 1058/UBND-VXNV ngày 01/4/2020 về việc quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai. |
| 113 | Công văn số 1059/UBND-VXNV ngày 01/4/2020 về việc triển khai các giải pháp cấp bách đảm bảo sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19. |
| 114 | Công văn số 1060/UBND-VXNV ngày 01/4/2020 về việc tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nguy cơ mắc bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. |
| 115 | Công văn số 1061/UBND-VXNV ngày 01/4/2020 về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát phòng chống dịch ở cấp cơ sở. |
| 116 | Thông báo số 1058/TB-VPUB ngày 01/4/2020 thông báo tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19. |
| 117 | Thông báo số 94/TB-VPUB ngày 01/4/2020 thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại buổi làm việc nghe báo cáo các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải. |
| 118 | Công văn số 1062/UBND-KTTH ngày 03/4/2020 về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch Covid-19. |
| 119 | Công văn số 1063/UBND-KTTH ngày 03/4/2020 về việc tăng cường khai báo Y tế điện tử trên phần mềm NCOVI. |
| 120 | Công văn số 1075/UBND-VXNV ngày 03/4/2020 về việc triển khai thực hiện quyết định số 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. |
| 121 | Công văn số 1092/UBND-VXNV ngày 03/4/2020 về việc xét nghiệm Covid-19. |
| 122 | Công văn số 1096/UBND-VXNV ngày 03/4/2020 về việc báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. |
| 123 | Thông báo số 95/TB-VPUB ngày 03/4/2020 thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại buổi kiểm tra hoạt động của các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 124 | Thông báo số 26/TB-UBND ngày 03/4/2020 thông báo về việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phụ trách các địa bàn huyện, thành phố. |
| 125 | Công văn số 1097/UBND-VXNV ngày 04/4/2020 về việc báo cáo hàng ngày hoạt động giám sát phòng chống dịch Covid-19. |
| 126 | Công văn số 1100/UBND-VXNV ngày 04/4/2020 về việc nâng cao hiệu quả công tác giám sát phòng chống dịch Covid-19. |
| 127 | Công văn số 1101/UBND-KTTH ngày 04/4/2020 về việc hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cần thiết trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng chống dịch Covid-19. |
| 128 | Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 04/04/2020 về việc thành lập Tổ xử lý thông tin, số liệu về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 129 | Công văn số 1102/UBND-KTTH ngày 04/4/2020 về việc triển khai Công điện hỏa tốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. |
| 130 | Công văn số 1103/UBND-VXNV ngày 06/4/2020 về việc triển khai thực hiện Thông |

| | |
|-----|--|
| | 19. |
| 88 | Công văn số 958/UBND-VXNV ngày 27/3/2020 về việc ngừng triệt để các nghi lễ, hoạt động có tập trung đông người tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự. |
| 89 | Công văn số 959/UBND-VXNV ngày 27/3/2020 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| 90 | Công văn số 974/UBND-TCĐNC ngày 27/3/2020 về việc phối hợp tiếp nhận, cách ly y tế đối với người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam (giai đoạn 2), trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 91 | Quyết định số 409/QĐ- UBND ngày 27/03/2020 về việc thành lập cơ sở cách ly Y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người cách ly tự nguyện chi trả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 92 | Công văn số 986/UBND-VXNV ngày 27/3/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung công văn số 957/UBND-VXNV ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh. |
| 93 | Công văn số 995/UBND-VXNV ngày 27/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. |
| 94 | Thông báo số 87/TB-VPUB ngày 27/03/2020 về Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh, tại buổi làm việc với Lãnh đạo huyện Thuận Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ứng phó hạn trên địa bàn huyện. |
| 95 | Thông báo số 88/TB-VPUB ngày 27/03/2020 về Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. |
| 96 | Công văn số 988/UBND-VXNV ngày 28/3/2020 về việc tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người. |
| 97 | Thông báo số 89/TB-VPUB ngày 28/03/2020 về Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình, Phó trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. |
| 98 | Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/03/2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. |
| 99 | Công văn số 997/UBND-VXNV ngày 30/03/2020 về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 821-TB/TU ngày 25/03/2020 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. |
| 100 | Công văn số 1001/UBND-KTTH ngày 30/03/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp. |
| 101 | Công văn số 1010/UBND-KTTH ngày 30/03/2020 về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh trước các diễn biến phức tạp mới của dịch Covid-19. |
| 102 | Công văn số 1011/UBND-KTTH ngày 30/03/2020 về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về một số chế độ đặt thù trong phòng, chống dịch Covid-19. |
| 103 | Công văn số 1023/VPUB-VXNV ngày 30/03/2020 về việc báo cáo số lượng tham gia khai báo y tế qua phần mềm NCOVI. |
| 104 | Công văn số 1029/UBND-VXNV ngày 30/3/2020 về việc báo cáo việc thành lập các tổ kiểm soát phòng chống dịch ở cấp cơ sở. |
| 105 | Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/03/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. |
| 106 | Công văn số 1018/UBND-VXNV ngày 31/3/2020 về việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19. |
| 107 | Công văn số 1030/UBND-VXNV ngày 31/3/2020 về việc lập danh sách theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đối với người Hồi giáo. |
| 108 | Công văn số 1032/UBND- TCDNC ngày 31/3/2020 về việc tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. |

| | |
|----|---|
| | bệnh Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; |
| 66 | Kế hoạch 104/KH-BCĐ ngày 23/3/2020 về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 67 | Công văn số 898/UBND-VXNV ngày 24/3/2020 về việc vận động người dân khai báo y tế toàn dân NCOVI. |
| 68 | Công văn số 899/UBND-VXNV ngày 24/3/2020 về việc Triển khai thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. |
| 69 | Công văn số 905/UBND-VXNV ngày 25/3/2020 về việc cung cấp thông tin nhà hàng, cửa hàng, địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, ... đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; |
| 70 | Công văn số: 906/UBND-VXNV ngày 25/03/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP của văn phòng Chính phủ. |
| 71 | Công văn số 907/UBND-VXNV ngày 25/3/2020 về việc về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch Covid-19; |
| 72 | Công văn số: 914/UBND-VXNV ngày 25/03/2020 về việc triển khai Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế. |
| 73 | Công văn số 919/UBND-VXNV ngày 25/3/2020 về việc xuất cảnh của công dân nước ngoài đang cách ly y tế. |
| 74 | Công văn số: 920/UBND-VXNV ngày 25/03/2020 về việc hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng. |
| 75 | Công văn số 921/UBND-VXNV ngày 25/3/2020 về việc rà soát và quản lý người nhập cảnh vào Việt Nam; |
| 76 | Công văn số: 924/UBND-VXNV ngày 25/03/2020 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại thông báo số 122/TB-VPCP của Văn phòng chính phủ. |
| 77 | Công văn số: 969/VPUB-VXNV ngày 25/03/2020 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài. |
| 78 | Công văn 971/VPUB-VXNV ngày 25/3/2020 của inh về việc tăng cường phòng chống dịch đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử; |
| 79 | Thông báo số 85/TB-VPUB ngày 25/3/2020 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. |
| 80 | Tờ trình số: 53/TTr-UBND ngày 25/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chỉ đạo công bố dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 81 | Công văn số: 934/UBND-VXNV ngày 26/03/2020 về việc triển khai việc khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng. |
| 82 | Công văn số: 943/UBND-VXNV ngày 26/03/2020 về việc rà soát người về từ vùng dịch. |
| 83 | Công văn số: 951/UBND-VXNV ngày 26/03/2020 về việc hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe hành khách trên các chuyến bay có trường hợp mắc COVID-19. |
| 84 | Thông báo số: 86/TB-VPUB ngày 26/03/2020 về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp giao ban về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. |
| 85 | Thông báo số: 971/VPUB-VXNV ngày 26/03/2020 c về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo Y tế điện tử. |
| 86 | Quyết định số: 402/QĐ- UBND ngày 26/03/2020 về việc thay thế thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |
| 87 | Công văn số 957/UBND-VXNV ngày 27/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid- |

| | |
|----|--|
| | biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 |
| 45 | Công văn số 770/VPUB-VXNV ngày 11/3/2020 Về việc triển khai công văn số 1120/CV-BCĐ ngày 07/3/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 |
| 46 | Công văn số 704/UBND-VXNV ngày 11/3/2020 Về việc tăng cường quản lý sức khỏe người dân Ninh Thuận đi du lịch, làm việc ở nước ngoài trở về địa phương |
| 47 | Công văn số 784/VPUB-VXNV ngày 11/3/2020 Về việc triển khai công văn số 1138/BCĐQG ngày 10/3/2020 của BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (Tăng cường sàng lọc, phân luồng cách ly ca bệnh Covid-19 tại các cơ sở KB,CB |
| 48 | Công văn số 785/VPUB-VXNV 11/3/2020 ngày Về việc triển khai thực hiện thông báo số 89/TB-VPCP của Văn phòng chính phủ (kết luận của TTg tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 |
| 49 | Thông báo 66/TB-VPUB ngày 12/3/2020 Thông báo kết luận của PCT Lê Văn Bình tại cuộc họp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới |
| 50 | Công văn số 708/UBND-VXNV ngày 12/3/2020 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới |
| 51 | Công văn số 748/UBND-VXNV ngày 15/3/2020 về việc triển khai thực hiện thông báo số 98/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ (về kết luận của TTg tại cuộc họp thường trực của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 |
| 52 | Công văn số 749/UBND-VXNV ngày 15/3/2020 Về việc triển khai văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 |
| 53 | Công văn số 750/UBND-VXNV ngày 16/3/2020 về việc Triển khai thực hiện thông báo số 801-TB/TU của Thường trực tỉnh ủy (ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới). |
| 54 | Công văn 827/VPUB-VXNV ngày 16/3/2020 về việc quán triệt thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. |
| 55 | Thông báo số: 73/TB-VPUB ngày 16/3/2020 về việc Thông báo kết luận của PCT Lê Văn Bình tại cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới. |
| 56 | Chỉ thị số: 07/CT-UBND ngày 16/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. |
| 57 | Công văn số 782/UBND-VXNV ngày 17/3/2020 về việc tổ chức trực cơ quan để xử lý công việc liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. |
| 58 | Công văn 783/UBND-VXNV ngày 17/3/2020 về việc thực hiện việc báo báo lịch trình khi cán bộ đi công tác ngoài tỉnh. |
| 59 | Công văn 784/UBND-VXNV ngày 17/3/2020 về việc tạm dừng hoạt động tại các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. |
| 60 | Công văn 785/UBND-VXNV ngày 17/3/2020 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Tăng cường giám sát y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Ninh Thuận). |
| 61 | Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 về việc cách ly y tế thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam; thời gian cách ly 28 ngày từ 20 giờ ngày 17/3/2020 |
| 62 | Thông báo số: 75/TB-VPUB ngày 17/3/2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp triển khai xử lý tình hình dịch bệnh Covid-19 khi phát sinh ca bệnh đầu tiên trên địa bàn tỉnh. |
| 63 | Công văn số 822/UBND-KTTH ngày 18/3/2020 về việc đảm bảo cung ứng đầy đủ những mặt hàng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của nhân dân tại vùng cách ly y tế khu vực dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam. |
| 64 | Công văn số 853/UBND-VXNV ngày 20/3/2020 về việc tạm dừng hoạt động tôn giáo tại các thánh đường Hồi giáo Islam trong tỉnh. |
| 65 | Công văn số 891/UBND-VXNV ngày 23/3/2020 về việc công tác phòng, chống dịch |

| | |
|----|--|
| 3 | Công văn số 221/UBND-VXNV ngày 01/02/2020 về Tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Coroa trên địa bàn tỉnh |
| 4 | Công văn số 222/UBND-VXNV ngày 01/02/2020 về Triển khai Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra |
| 5 | Công văn số 274/VPUB-VXNV ngày 01/02/2020 về việc Khẩn trương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |
| 6 | Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |
| 7 | Công văn số 223/UBND-VXNV ngày 01/02/2020 về việc Tăng cường tuyên truyền, vận động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do NCoV |
| 8 | Công văn số 224/UBND-VXNV ngày 02/02/2020 về việc Tổ chức trực cơ quan để xử lý công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra |
| 9 | Công văn số 253/UBND-VXNV ngày 04/02/2020 về việc Khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ |
| 10 | Công văn số 254/UBND-VXNV ngày 04/02/2020 về việc Khẩn trương tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong các cơ sở giáo dục |
| 11 | Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 04/02/2020 về việc Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh (đợt 1/2020) |
| 12 | Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 04/02/2020 về việc đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona trên địa bàn tỉnh |
| 13 | Công văn số 281/UBND-KTTH ngày 05/02/2020 Triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV |
| 14 | Quyết định số 130/QĐ-BCĐ ngày 05/02/2020 Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |
| 15 | Thông báo số 18/TB-VPUB ngày 05/02/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế và cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra |
| 16 | Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 06/02/2020 Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |
| 17 | Thông báo số 22/TB-VPUB ngày 07/02/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại cuộc họp giải quyết công tác quản lý khách du lịch đến từ các vùng có dịch |
| 18 | Thông báo số 70/TB-VPUB ngày 10/02/2020 Hoàn tổ chức kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra |
| 19 | Thông báo 30/TB-VPUB ngày 11/02/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vinh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh |
| 20 | Công văn số 383/VPUB-KTTH ngày 14/02/2020 Triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, quản lý, giám sát y tế chặt chẽ nghiêm ngặt trong hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua địa bàn tỉnh |

PHỤ LỤC
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
TÍNH ĐẾN NGÀY 8/6/2020



| STT | NỘI DUNG VĂN BẢN |
|---------------------------------|--|
| I. Tỉnh ủy | |
| 01 | Công văn 4696-CV/TU ngày 31/01/2020 về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Co-ro-na gây ra trên địa bàn tỉnh |
| 02 | Kế hoạch 218-KH/TU ngày 06/02/2020 tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Co-ro-na gây ra trên địa bàn tỉnh |
| 03 | Kế hoạch 220-KH/TU ngày 14/02/2020 về việc tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na (COVID-19) gây ra |
| 04 | Thông báo 699-TB/TU 12/02/2020 về việc Kết luận về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Co-ro-na gây ra. |
| 05 | Công văn 2015-CV/BTGTU ngày 03/02/2020 về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Co-ro-na gây ra. |
| 06 | Hướng dẫn 119-HD/BTGTU 14/02/2020 Hướng dẫn tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na (COVID-19) gây ra |
| 07 | Thông báo 801-TB/TU ngày 12/3/2020 Thông báo ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới) |
| 08 | Công văn số 821-TB/TU ngày 25/03/2020 về việc Thông báo ý kiến của thường trực tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. |
| 09 | Thông báo số 822-TB/TU ngày 25/3/2020 về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng chống và ứng phó với tình hình hạn hán trên địa bàn tỉnh. |
| 10 | Kết luận số 71-KL/TU ngày 01/04/2020 về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020. |
| 11 | Thông báo số 823-TB/TU ngày 03/4/2020 của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy |
| 12 | Thông báo 824-TB/TU ngày 03/04/2020 Thông báo ý kiến của thường trực Tỉnh Ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. |
| 13 | Công văn số 4966-CV/TU ngày 09/4/2020 về việc phối hợp hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế giúp Lào, Campuchia phòng chống dịch Covid-19. |
| 14 | Thông báo số 829-TB/TU ngày 14/4/2020 ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; dự báo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới. |
| 15 | Thông báo số 836-TB/TU ngày 16/4/2020 Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau ngày 15/4/2020 |
| 16 | Công văn số 5015-CV/TU ngày 17/4/2020 về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ hội nghị Tỉnh ủy tháng 4/2020 (trong đó có nội dung báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19) |
| II. Ủy ban nhân dân tỉnh | |
| 1 | Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 24/01/2020 về việc Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |
| 2 | Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

(Kèm theo phụ lục các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh)

Nơi nhận:

- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCD phòng chống dịch (theo QĐ số 115);
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các Huyện/ Thành ủy, UBND Huyện, TP;
- VPUB: LD, CV;
- Lưu: VT, VXVN. NNN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Bình